

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 746 /UBND-NV
V/v tuyên truyền gương điển hình
tiên tiến, “người tốt, việc tốt” năm 2020

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ;
- Trưởng các đoàn thể CT-XH quận;
- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận;
- Chủ tịch UBND 11 phường thuộc quận;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc quận.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND quận về việc phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2020.

Qua các bài viết và đề xuất của các đơn vị, UBND quận đã đề xuất UBND Thành phố khen thưởng cho các cá nhân. Ngày 19/5/2020, UBND Thành phố có Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 cho 59 cá nhân trên địa bàn Thành phố, trong đó có 06 cá nhân thuộc quận Thanh Xuân.

Để kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua cuộc thi, UBND quận đề nghị Ủy ban MTTQ quận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các phòng, ban, ngành, các trường công lập thuộc quận và Chủ tịch UBND 11 phường thực hiện tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, các đoàn viên, hội viên, và nhân dân trên địa bàn về những gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” (có bản tóm tắt thành tích kèm theo).

Giao phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn các đơn vị có cá nhân được khen thưởng thực hiện biên tập, viết bài tuyên truyền rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để học tập, nhân rộng và làm theo. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐTĐKT quận;
- Lưu: VT, NV.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Lưu

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC THÀNH PHỐ TẶNG DANH HIỆU NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
(Kèm theo Công văn số 746/UBND-NV ngày 22/5/2020 của UBND quận)

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc được phát hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
1	Ông Thiều Nhật Tình, tổ trưởng tổ dân phố số 17 phường Khương Mai	<p>Là người luôn tiên phong, gương mẫu, tâm huyết trong công việc, chủ động sang tạo trong thực hiện nhiệm vụ của người Tổ trưởng dân phố; 12 năm làm Tổ trưởng dân phố ông luôn gắn bó với nhân dân trên tinh thần trách nhiệm “vì dân”</p> <p>Tháng 11 năm 2018 nhân dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tổ dân phố số 17, nhân dân trong phường và tổ dân phố rất vinh dự được Đ/c Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND Thành phố về dự, tại ngày hội ông đã báo cáo và phát biểu “<i>bốn không</i>” mà tổ dân phố đã làm được: <i>không hộ nghèo, không vi phạm TTXD, không rác, không tệ nạn xã hội</i>. Đó là tiền đề để Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo nhân rộng mô hình và thêm vào đó là chính là mô hình tổ dân phố 5 không như hiện nay quận đang triển khai trên địa bàn quận; nhắc tới ông, bà con trong khu phố gọi ông với cái tên gần gũi “ông Tình 5 không”.</p> <p>Làm Tổ trưởng ông luôn tận tụy gắn bó với nhân dân, hình ảnh người tổ trưởng đi đến từng nhà vận động mọi người đóng góp các loại quỹ của tổ dân phố đều ở mức cao, là tốp đầu trong phường như: quỹ Vì người nghèo 22 triệu; quỹ đền ơn đáp nghĩa 11 triệu; quỹ biển đảo 21 triệu. Ngoài ra ông đã cùng cấp ủy chi bộ vận động nhân dân trong tổ lập <i>quỹ khuyến học khuyến tài</i> của tổ được 10,3 triệu để động viên các cháu có thành tích tốt trong học tập và học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó ông cũng quan tâm nhắc nhở các gia đình giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc nhân ngày kỉ niệm lớn của thủ đô và đất nước. Đặc biệt ông còn quan tâm đến các đối tượng chính sách trong tổ dân phố để giúp đỡ, thăm hỏi họ khi ốm đau, khó khăn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để tham mưu cho Chính quyền phường được sâu sát hơn.</p> <p>Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với những đóng góp ông đã được UBND quận, UBND phường khen thưởng trong thực hiện mô hình điểm tổ dân phố 5 không; Đảng ủy phường khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.</p>
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Bí thư	<p>Từ năm 2010 khi chuyển về phường Hạ Đình sinh sống, ông đã được bầu làm Bí thư chi bộ 03 nhiệm kỳ từ năm 2012 đến 2020; tháng 5/2015 ông được bầu vào BCH đảng bộ phường, năm 2018 được phân công làm Trưởng khối vận Đảng ủy phường. Với vai trò Bí thư chi bộ với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết chủ động cùng Cấp ủy mạnh dạn</p>



TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc được phát hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
	chi bộ KDC số 3, phường Hạ Đình	<p>xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình <i>chung tay vì cộng đồng</i> của tập thể tổ khăn ấm Hạ đình với các bà, các chị đã mua len đan 4.000 chiếc khăn, mũ, 15 áo len, 80 chăn len, hơn 600 đôi dép và hàng nghìn quyển vở tặng cho các cháu học sinh nghèo ở các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, và huyện Ba Vì; - Mô hình <i>tuyến ngõ văn minh bền vững</i> ở ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, cùng tổ dân vận số 7 soạn thảo nội dung nội quy thực hiện các tiêu chí của tuyến ngõ văn minh, làm 34 giá treo cờ, vạch sơn làm dải phân cách dành cho người đi bộ chiều dài 400m, quét sơn 06 cột điện; - Triển khai làm thí điểm thành công mô hình tổ dân phố văn hóa 5 không; thực hiện vận động xã hội hóa quét xóa rác tường 3.200m²; làm 375 giá treo cờ, đổ bê tông 700m² sân chơi, sơn lại nhà hội họp khu dân cư, làm 01 giàn hoa, mua 05 ghế đá, 01 xích đu, 01 bập bênh, 02 cầu trượt cho các cháu nhỏ... <p>Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với những thành tích trên năm 2012 ông được Quận ủy tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017,2018 được UBND tặng danh hiệu NTVT cấp quận; năm 2019 được UBND quận tặng giấy khen về thực hiện mô hình tổ dân phố văn hóa 5 không và được Quận ủy tuyên dương Bí thư chi bộ khu dân cư xuất sắc....</p>
3	Bà Dư Thị Mai Lâm, Chủ tịch hội Phụ nữ phường Khương Trung	<p>19 năm làm Chủ tịch hội phụ nữ phường Khương Trung, chị đã có nhiều đóng góp đưa hội phụ nữ phường phát triển, luôn là tốp đầu trong các hoạt động của hội phụ nữ quận Thanh Xuân. Qua mỗi năm Hội tiếp tục lại có sự phát triển mới về cả chiều rộng lẫn chiều sâu: năm 1997 hội phụ nữ phường mới chỉ có 738 hội viên, đến năm 2019 hội đã có 3.127 hội viên với 25 chi hội;</p> <p>Hoạt động hội ngày một phong phú như xây dựng quỹ tiết kiệm bằng phong trào nuôi lợn nhựa mỗi năm thu được khoảng 40 triệu; quỹ tiết kiệm tự nguyện, hình thức tiết kiệm này mỗi năm có số dư lên đến hàng tỷ đồng; số tiền thu được nhằm giúp đỡ hội viên và gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong những năm qua hội phường đã giúp đỡ để sửa nhà cho 05 hội viên cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 104 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền khoảng 245 triệu đồng; ngoài ra hội đã vận động được 475 triệu đồng để làm công tác đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, vận động hiến 150 đơn vị máu...</p> <p>Bản thân bà tự viết kịch bản và dàn dựng nhiều chương trình đạt giải cao tại các hội thi do Quận và Thành phố tổ</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc được phát hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
		<p>chức như cuộc thi tuyên truyền phòng chống mua bán người đạt giải nhất Thành phố; thi quy tắc ứng xử đạt giải nhì, thi tuyên truyền phòng chống ma túy đạt giải Ba Thành phố; thi Dân vận khéo Thành phố đạt giải khuyến khích. Cùng với việc xây dựng các loại quỹ, hàng năm chị đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường xây dựng đường phố, ngõ phố sang sảng sạch đẹp, vận động xã hội hóa xây dựng sân chơi tại các khu dân cư; phối hợp với 02 trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi xây quây và trồng hoa hoa dọc 2 công trường đã góp tạo nên cảnh quan đô thị đẹp. Bản thân bà và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với những thành tích trên chị đã được TW hội PNVN tặng Bằng khen cán bộ cơ sở giỏi 05 năm tiêu biểu toàn quốc 2011-2016; được UBND quận tặng danh hiệu NTVT quận năm 2018; được Hội LHPN quận tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2019...</p>
4	<p>Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Khương Trung</p>	<p>Năm 2009, ông bắt đầu tham gia các hoạt động của địa phương, đến năm 2013 ông được bầu làm Tổ trưởng dân phố, ông đã vận động nhân dân trong tổ xã hội hóa gần 150 để treo cờ tại các gia đình trong tổ dân phố với số tiền khoảng 6,5 triệu, xây dựng công chào với số tiền 5,5 triệu; hưởng ứng phong trào bóc xóa biển quảng cáo rao vặt sai phép, 11 năm qua từ khi còn làm tổ phó rồi tổ trưởng dân phố ông đã tự mua thang nhôm, sơn tường, kìm cắt để đi bóc xóa, cắt quảng cáo rao vặt trái phép và vận động nhân dân bóc xóa biển quảng cáo đến nay tổ dân phố của ông luôn sạch quảng cáo sai phép, bản thân ông được nhiều bà con tôn vinh "dũng sĩ diệt quảng cáo".</p> <p>Thực hiện phong trào vệ sinh đường ngõ, xây dựng môi trường đô thị xanh sạch đẹp, năm 2019 ông đã cùng Cấp ủy chi bộ áp dụng nhiều biện pháp từ tuyên truyền vận động nhắc nhở vừa kiên quyết đấu tranh với những hành vi bỏ rác sai quy định, vận động các gia đình tự giác quét dọn vệ sinh đường ngõ, bóc xóa biển quảng cáo; duy trì việc tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần, ngoài ra tổ còn xây dựng thành công "đường hoa tổ 4" với hàng trăm bồn hoa, chậu cây cảnh với nguồn vốn xã hội hóa. Từ kết quả đó tổ dân phố số 4 đã được UBND quận công nhận tổ dân phố văn hóa 5 không và khen thưởng.</p> <p>Trong năm 2019, ông cũng đã vận động nhân dân thực hiện việc xã hội hóa mua sắm phương tiện chữa cháy của phường trên 21 triệu đồng; vận động ủng hộ quỹ tổ trên 52 triệu đồng để tặng quà, thăm hỏi các gia đình có người ốm (gần 300 lượt), vận động 100% hộ gia đình tự mua bình bọ cứu hỏa.</p> <p>Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.</p>



TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc được phát hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
		<p>Với những thành tích trên năm 2015 ông được Quận tặng danh hiệu NTVT; năm 2016, trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận gia đình ông được vinh danh là gia đình văn hóa tiêu biểu; năm 2019, ông được UBND quận khen thưởng về thành tích xây dựng tổ dân phố văn hóa 5 không; được Hội khuyến học quận khen thưởng là cán bộ có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng học tập.</p>
5	<p>Bà Hà Thị Nhụ, Chủ tịch Hội cụm TNXP phường Thanh Xuân Nam</p>	<p>Là Chủ tịch Hội cụm TNXP phường Thanh Xuân Nam, trong công việc bà luôn gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 20 năm qua, cứ mỗi dịp tết đến xuân về hay ở đâu bị thiên tai lũ lụt, những vùng sâu xa, vùng khó khăn, những người nghèo, bệnh nhân khó khăn bệnh tật hiểm nghèo thì Bà lại lặn lội vận động anh em, bạn bè, các nhà hảo tâm đến làm công tác từ thiện.</p> <p>Năm 2018 bà quyên góp vận động các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm & vận động con cháu trong gia đình được tổng số là: 1.754.000.000 đồng. <i>(Một tỷ bảy trăm năm mươi tư triệu đồng)</i> để làm công tác từ thiện nhân đạo.</p> <p>Năm 2019, bà đã quyên góp được tổng số là: 1.547.000.000 đồng <i>(Một tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu đồng)</i> để tặng quà tết cho hội người phong ở tỉnh Hà Giang và hội khuyết tật, các cháu bị bỏ rơi 700 cái áo rét, 700 xuất quà mỗi xuất trị giá 300.000 đ; Tặng cho các gia đình khó khăn ở tỉnh Hà Giang 300 thùng mì tôm, 400 tải quần áo, 7000 quyển vở cho các cháu trường tiểu học Bản Be. Tặng quà cho bệnh viện K2 và các cháu tình thương phường Thanh Xuân Nam 180 bánh chưng; tặng 100 áo ấm, 6000 quyển vở, 100 thùng mì tôm, 01 máy lọc nước, 170 cái áo sơ mi trắng các cháu 3 trường Tiểu học Đú Sáng A, Đú Sáng B, Đú Sáng C huyện Kim Bôi – Hòa Bình; Tặng cho Cô nhi viện Hà Nam: 1000 quyển vở; nhiều đồ dùng trị giá 30.000.000 đồng, 6 xe lăn, 1.500kg gạo, 1000 quyển vở, 200 bánh nướng, bánh dẻo...; Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi tuần nấu 2 buổi cơm và cháo giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; ủng hộ cho nhân dân Điện Biên nghèo và khó khăn 78 cái màn; Tặng Hội khuyết tật huyện Chương Mỹ 100 bánh nướng, 200 gói bánh, kẹo, 1000 quyển vở và 50 đèn ông sao cho các cháu thiếu nhi; Ủng hộ được 5.000 quyển vở tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó trường Tiểu học và THCS xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Ủng hộ cho Đoàn Thanh Niên phường 8.000 quyển vở và 100 áo rét để đi làm từ thiện,</p> <p>Vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ ủng hộ cho việc phát cơm, cháo tại các bệnh viện được duy trì đều đặn. Mỗi tuần 1 buổi phát cơm, cháo từ thiện tại bệnh viện K3 và Viện Bông Quốc Gia và 2 buổi cơm và cháo giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.</p> <p>3 tháng đầu năm 2020 bà đã vận động được 391.750.000đ để thực hiện tặng: học sinh ở sa pa, Lao Cai 10 ngàn quyển vở, 100 áo ấm, 500 đôi dép; tặng cho 2 trung tâm trại phong tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu 300 suất quà, 20 can</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc được phát hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
		<p>dầu loại 5 lít, 2 tấn gạo, 200 áo ấm, 600 chiếc bánh chưng; Tặng cho trường học sinh trường nội trú tỉnh Điện Biên 7 ngàn quyển vở, 1 ngàn chiếc bánh chưng, 200 chiếc áo ấm; Tặng cho học sinh bản Y Lenh cửa khẩu Cha Lo, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. 100 áo ấm, 250 chiếc mũ len, 4 ngàn quyển vở.</p> <p>Bản thân bà và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.</p>
6	<p>Bà Lương Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Cựu TNXP số 9 phường Khương Đình</p>	<p>Trong những năm qua bà và gia đình tích cực tham gia, vận động nhiều người cùng tham gia để làm từ thiện, góp phần trách nhiệm của mình trong công tác xóa đói, giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện.</p> <p>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, bà đã đứng ra vận động, quyên góp quần áo, chăn màn để đưa đến các vùng sâu, vùng xa ủng hộ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn.</p> <p>Ngoài việc vận động những người trong gia đình, bà còn đi vận động những nhà hảo tâm ủng hộ cụ thể:</p> <p>Năm 2018 đã quyên góp quần áo ấm, quần áo đồng phục, chăn ấm, trị giá 42.000.000đ ủng hộ: Trường Xà Phìn - Sa Pa - Lào Cai (100 áo khoác; 100 bộ đồng phục học sinh; 10 chăn ấm); trường Suối Quyền - Thị trấn Yên Bái (300 áo đồng phục học sinh); trường Sơn Lũng (vùng lũ): 400 bộ quần áo đồng phục</p> <p>Năm 2019, quyên góp quần áo ủng hộ trị giá 115.000.000đ ủng hộ các điểm trường thuộc Thị trấn Nông trường Mộc Châu 100 bộ quần áo đồng phục, ủng hộ Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình để làm từ thiện 1.000 bộ quần áo đồng phục.</p> <p>3 tháng đầu năm 2020 bà đã quyên góp được 55.000.000đ cùng Hội cựu TNXP quận đi giao lưu với đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình và tặng 100 áo ấm, 100 váy, 200 áo phông, 500 áo sơ mi cho học sinh trường tiểu học Bản Y Lenh và Bản Cha Lo.</p> <p>Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.</p>